



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

### THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

## Làm việc với Trường Đại học Thái Bình



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 6/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Trường Đại học Thái Bình về kết quả thực hiện công tác chuyên môn của nhà trường giai đoạn 2015 - 2020; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để thúc đẩy sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới; những định hướng lớn về chiến lược phát triển của

(Xem tiếp trang 4)  
ĐÀO QUÝN

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## Làm việc với Công ty Điện lực Thái Bình

Sáng ngày 6/11, UBND tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Thái Bình về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

10 tháng qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã đáp ứng tốt nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Sản xuất điện thương phẩm đạt 2.395,5 triệu kWh, tăng 2,27% so với cùng kỳ, đạt 79,06% kế hoạch năm.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Thái Bình còn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp điện cho khách hàng mới; thực hiện tốt các giải pháp, khắc phục nguy cơ mất an toàn, hạn chế và

không để xảy ra tai nạn do lỗi chủ quản trên hệ thống lưới điện.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tập trung thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp

(Xem tiếp trang 4)  
MẠNH THẮNG

## Công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: MINH ĐỨC

### THÔN TRÀ LINH

## Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng ngày 6/11, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tới dự và chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trà Linh, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", những năm qua, nhân dân thôn Trà Linh đã tích cực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Thôn có 1 doanh nghiệp, 8 gia đình làm dịch vụ, máy xay xát, 2 tổ gà hàn cho thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho gần 100 lao động trong và

(Xem tiếp trang 4)  
TIẾN ĐẠT

## KỶ HỌP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, ngày 6/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc từ ngày 6/11 đến hết sáng ngày 10/11 để tiến hành xem xét, chất vấn việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Phiên chất vấn này là phiên cuối cùng về hoạt động chất vấn của Quốc hội khóa XIV. Mục đích chính là đánh giá lại một cách toàn diện kết quả triển khai các yêu cầu của Quốc hội được nêu trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cách thức tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ không theo nhóm chuyên đề mà đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn tất cả các vấn đề, lĩnh vực nào

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

### THÀNH ỦY THÁI BÌNH

## Trao Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên

Chiều ngày 6/11, Thành ủy Thái Bình tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Trần Lâm.

Trong các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, Đảng bộ phường Trần Lâm có 28 đảng viên 70, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng. Tại lễ trao tặng, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đã xúc động cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, hứa luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, suốt đời trung thành với Đảng, tích cực vận động con cháu và nhân dân tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, giữ gìn, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, bằng kinh nghiệm và khả năng của mình tiếp tục tham gia có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các phong trào ở địa phương.

MINH NGUYỄN

### ĐÔNG HƯNG

## Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thôn, tổ dân phố

Trong hai ngày 5 - 6/11, UBND huyện Đông Hưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 448 đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về: Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và hướng dẫn thực hiện các bản đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự", xây dựng các báo cáo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...; vận động nhân dân thực hiện dân chủ lý cư trú và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương tại thôn, tổ dân phố; thực hiện dân chủ ở cơ sở, kỹ năng tổ chức hội nghị ở thôn, tổ dân phố; công tác xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội; một số nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố; đồng thời trang bị thêm các kỹ năng, nghiệp vụ công tác để phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn hiệu quả hơn.

THU HIỀN

### Đẩy mạnh cải cách hành chính

\* Ngành Y tế hiện có 131 thủ tục hành chính (TTHC) đang được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó 100% TTHC được thực hiện theo phương án "5 tại chỗ", nhờ đó thời gian giải quyết các thủ tục giảm, một số thủ tục giảm 50%.

Trong các TTHC đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có 88 TTHC được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4. Những tháng gần đây, số hồ sơ, thủ tục giải quyết trực tuyến tăng lên đáng kể. Hiện Sở Y tế đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công mức độ cao để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực y tế. Ngoài ra, Sở cũng triển khai hệ thống thông tin tiếp cận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC; các đơn vị trong ngành cũng đẩy mạnh ứng dụng

(Xem tiếp trang 4)

ANH ĐÀO - ĐỨC DŨNG

### ỦY BAN MTTQ HUYỆN THÁI THUY Tiếp nhận gần 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên



Trường Tiểu học và THCS Thụy Hải (Thái Thụy) quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Từ ngày 26/10 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy đã vận động quyên góp và tiếp nhận gần 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ huyện đang tiếp tục chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tích cực kêu gọi, vận động và tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân để giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

TRẦN TUẤN

### TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

## Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao

(Xem trang 2)



Học sinh, sinh viên Khoa Sân khấu âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

### MTTQ HUYỆN TIỀN HẢI

## Chung tay vì người nghèo

(Xem trang 3)